

รมว.ทรัพยากร ยุบด่านป่าไม้! ต้องแก้ข้ออธิบดี

กรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงรับปีใหม่ในครั้งนี ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 8 ม.ค. หลังได้รับการเปิดเผยจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ออกประกาศคำสั่งให้มีการยุบด่านป่าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม้ ทั้งการนำเข้า ส่งออก เคลื่อนที่ ควบคุม อนุญาต การนำไม้เรือยนต์ออกนอกเขตจังหวัด เป็นต้น จำนวน 249 ด่าน ให้เหลือเพียง 24 ด่าน ตามแนวชายแดน เช่น ที่ จ.ชลบุรี นราธิวาส นongคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เป็นต้นรวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือเหลือด่านป่าไม้ตามความจำเป็นเพราะด่านป่าไม้ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์ มีนอกมีใน และให้มีการนำระบบตรวจสอบแบบออนไลน์ RFD Single Window มาใช้และให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้ที่ถูกยุบลงกว่า 200 คน มาประจำที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการบุกรุก รวมทั้งทำงานด้านมวลชนปลูกป่าชุมชน ถือเป็นกาเพิ่มกำลังด้านงานป้องกันให้มากขึ้น

รมว.ทรัพยากรฯกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันให้มีการยุบหน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้ จาก 500 หน่วยทั่วประเทศ ให้เหลือ 395 หน่วย และให้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้ทำภารกิจส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ให้ยกเลิกตำแหน่งป่าไม้จังหวัดที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างกรมป่าไม้ แต่ตั้งกันขึ้นมาเองทำหน้าที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ ให้มาทำหน้าที่ในศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด มีประมาณ 60 จังหวัด การดำเนินการทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับกรมป่าไม้ ทั้งหมดจะออกเป็นคำสั่งกระทรวงทรัพยากรฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การยุบด่านป่าไม้เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ใช่หรือไม่ พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า ใช่ และบางด่านป่าไม้ก็มีความจำเป็น เรียกว่าเป็นด่านชั้น 2 เพราะหลายจังหวัดไม่มีไม้เข้าออกแต่ตั้งกันขึ้นมาเอง เมื่อถามต่อการลดหน่วยป้องกันรักษาป่ามาเป็นหน่วยส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ หมายความว่า จะลดงานป้องกัน

รักษาป่าลงหรือไม่ พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า งานป้องกันยังทำเหมือนเดิม แต่จะต้องทำงานด้านอื่นควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการทำงานกับมวลชน การปลูกป่า การสร้างความเข้าใจงานป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจ เพื่อให้การทำงานของข้าราชการป่าไม้มีความหลากหลายขึ้น ส่วนภารกิจทางคืนคืนป่าก็ยังคงทำเหมือนเดิม แต่จะเน้นไปที่นายทุนเป็นหลัก

เมื่อถามถึงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ที่ว่างมาเกือบ 4 เดือน รวมถึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งรองอธิบดี 5 ตำแหน่ง และตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ซี 9) รวม 25 ตำแหน่งที่ว่างมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 2560 จะมีการแต่งตั้งเมื่อไร รมว.ทรัพยากรฯกล่าวว่า รอดูไปก่อนเพราะปัจจุบันกรมป่าไม้มีรองอธิบดี 3 คน ก็ทำงานกันได้อยู่แล้ว ไม่เห็นต้องมีอธิบดีกรมป่าไม้ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้ ขอคิดเรื่องงานก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งอธิบดี (ระดับ 10) ปัจจุบันว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง คืออธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนตำแหน่งรองอธิบดี (ซี 9) ว่าง 5 ตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ 1 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 2 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่ว่างมากกว่า 1 ปี 1 ตำแหน่ง และยังมีตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ อีก 1 ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงที่สำคัญอื่นๆ ที่ว่าง เช่น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ผอ.สำนักปลูกป่า กรมป่าไม้ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (สบอ.) 3 (บ้านโป่ง) ผอ.สบอ.10 อุตรดิตถ์ กรมอุทยานฯ และตำแหน่ง ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) อีกกว่า 10 ตำแหน่ง เป็นต้น

สำหรับด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์สำคัญที่บรรดาข้าราชการต่างวิ่งเต้นเพื่อลงไปประจำยังด่านป่าไม้ ซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็นสำนักด่านป่าไม้ ต่อมาถูกลดบทบาทลงเพราะมีการร้องเรียนจากบรรดาผู้ประกอบการค้าไม้ ก่อนจะถูกลดฐานะจากสำนักให้เหลือเป็น "ส่วนด่านป่าไม้" ก่อนจะถูกยุบในที่สุด